
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกําแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายอุดม  คชินทร) 
ประธาน 

กรรมการโดยตําแหน่ง 
๒.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(นายสุเทพ  ชิตยวงษ)์ 
กรรมการ 

๓.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
(นางชุตินาฎ  วงศ์สุบรรณ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ  แทน) 

กรรมการ 

๔.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชาญ  ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  แทน) 

กรรมการ 

๕.  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(นางสาวสุณีย์  เลิศเพียรธรรม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แทน) 

กรรมการ 

๖.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  แทน) 

กรรมการ 

๗.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(นางสาวนุชนภา  ร่ืนอบเชย  รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน  
 การศึกษา  แทน) 

กรรมการ 

๘.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  แทน) 

กรรมการ 

๙.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร  ผู้อํานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม   
 แทน) 

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
๑๐.  นายอรรถการ  ตฤษณารังส ี กรรมการ 

กรรมการที่เป็นพระภิกษุซ่ึงเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ 
๑๑.  พระราชวรมุนี กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน 
๑๒.  นายกิตติพันธ์  ใจด ี กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๓.  นายวรชาต ิ เฉิดชมจันทร์ กรรมการ 
  



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ 
๑๕.  นายกิติ  มาดิลกโกวิท กรรมการ 
๑๖.  นายเกียรติชัย  โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการ 
๑๗.  นางจรวยพร  ธรณินทร์ กรรมการ 
๑๘.  รองศาสตราจารย์จีรเดช  อู่สวัสดิ์ กรรมการ 
๑๙.  ศาสตราจารยช์ุติมา  สัจจานนัท์ กรรมการ 
๒๐.  นายธาดา  เศวตศิลา กรรมการ 
๒๑.  นายนนทวัฒน์  สุขผล กรรมการ 
๒๒.  นายบดินทร์  อูนากูล กรรมการ 
๒๓.  นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ 
๒๔.  พลเอก พหล  สง่าเนตร กรรมการ 
๒๕.  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ กรรมการ 
๒๖.  นายสุกิจ  อุทินทุ กรรมการ 
๒๗.  ศาสตราจารยส์ุพจน์  หารหนองบัว กรรมการ 
๒๘.  รองศาสตราจารย์อนุชาติ  พวงสําล ี กรรมการ 
๒๙.  นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ กรรมการ 
๓๐.  นายอํานาจ  บวัศิริ กรรมการ 
๓๑.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

(นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รกัษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา  แทน) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ติดภารกิจ 
๒. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดภารกิจ 
๓. ปลัดกระทรวงแรงงาน ติดภารกิจ 
๔. พระพรหมมุนี ติดภารกิจ 
๕. รองศาสตราจารย์วินัย  ดะห์ลัน ติดภารกิจ 
๖. นางสาวสมใจ  สวุรรณศุภพนา ติดภารกิจ 
๗. ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา  รักษ์พลเมือง ติดภารกิจ 

๘. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ติดภารกิจ 
๙. รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร ติดภารกิจ 

    ๑๐. นายสุภกร  บัวสาย ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา  

ด้านการประเมินผลการศึกษา 
  



สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นางกมลทิพย์  เมฆพุก ผู้อํานวยการสาํนักอํานวยการ 
๒. นางพิจารณา  ศิริชานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๓. นายสาํเนา  เนื้อทอง 

 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน

การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
๔. นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
๕. เจ้าหน้าท่ีสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  เม่ือกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ปัจจุบันมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษาหลายเร่ืองเป็นท่ีสนใจ เช่น 
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของสงฆ์ พ.ศ. ....ซ่ึงได้มีการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน 
ในการผลักดันให้พระราชบัญญัติฯทั้ง ๓ ฉบับ  เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 

๑. ขออนุญาตให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา ผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุม  เพื่อนําเสนอ
วาระท่ี ๔.๓  เร่ือง แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับการศึกษา 

๒. นายณรงค์ศักด์ิ  ภูมิศรีสอาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ
และบริการ ขอลาออกจากกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุม 

วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๑  

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอ รายงานการประชุมให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายการประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกําแหง พลางกูร 
ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ซ่ึงได้ดําเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการสภาการศึกษา 
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเม่ือพ้นกําหนดคณะกรรมการได้ 
รับรองโดยไม่มีการปรับแก้ไข จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

นางอรสา  ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งขอแก้ไขหน้า ๑  
ผู้มาประชุม ลําดับท่ี ๔  ขอแก้ไขนามสกุล  จาก “ถาวรวิมล” เป็น “ภาววิมล” 



มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ฉบับปรับ
แก้ไขแล้ว 

วาระที่ ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

๓.๑  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  รับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง 
นายกิตติพันธ์  ใจดี  อุปนายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย (ศาสนาซิกข์) เป็นกรรมการที่เป็น
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทน นายปานชัย  สิงห์สัจเทพ  ผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  เน่ืองจากลาออก 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า จากที่ประชุมการสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กร
ศาสนาอ่ืน (ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) เม่ือวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีมติเสนอชื่อกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการ
สภาการศึกษา ดังน้ี ปีที่ ๑ นายปานชัย  สิงห์สัจเทพ  นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ปีท่ี ๒ นายกิตติพันธ์  ใจดี 
อุปนายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย  และปีที่ ๓ – ๔  บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์  ผู้แทนศาสนา
คริสต์ โดย นายปานชัย  สิงห์สัจเทพ  นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา  ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาการศึกษา
ครบวาระ ๑ ปี เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว และมีหนังสือแจ้งความประสงค์ท่ีจะลาออกจากการเป็น
กรรมการสภาการศึกษา เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณาแต่งตั้งนายกิตติพันธ์  ใจดี แทน และเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง  นายกิตติพันธ์  ใจดี  อุปนายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศ
ไทย (ศาสนาซิกซ์)  เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการสภาการศึกษา ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)  

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมว่า  นับตั้งแต่กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีการจัดประชุม 
สภาการศึกษา จนสิ้นสุดงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖ คร้ัง โดยมี
วาระเพื่อทราบ จํานวน๗ เร่ือง วาระเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๓ เร่ือง และวาระอ่ืน ๆ จํานวน ๑ เรื่อง 

โดยมีผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาการศึกษา จํานวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ร่างกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ของกรรมการ 
ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมสภาการศึกษาให้ความเห็นชอบและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตร ี
มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....  เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒. ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ....  
ท่ีประชุมสภาการศึกษา ได้พิจารณาร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จํานวน 

๒ คร้ัง โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขและมีมติให้ความเห็นชอบ เม่ือปรับแก้ไขแล้วให้นําเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เม่ือวันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓. การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เป็น “เขตพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา” 

ท่ีประชุมสภาการศึกษา ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เก่ียวกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เป็น “เขตพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา” ซ่ึงคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ยกร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่าง
พระราชบัญญัติเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

๔. การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) 
ท่ีประชุมสภาการศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีรายละเอียดท่ีสําคัญ
ประกอบการพิจารณา ขณะน้ี อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑) 

๕. ขออนุมัติเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวแก่ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงจัดโดยบุคคล 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน และลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษีแก่ผู้จัดการศึกษาตามมาตรา 
๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ท่ีประชุมสภาการศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี ในการน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ขอความเห็นกับกระทรวงการคลังเก่ียวกับสิทธิการยกเว้นภาษี ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภา
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา
เพื่อโปรดทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๓  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่ ที่ประชุมสภาการศึกษาได้พิจารณาร่าง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จํานวน ๒ คร้ัง โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขและมีมติให้ความเห็นชอบ 
เม่ือปรับแก้ไขแล้วให้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑. เห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
กําหนดรายละเอียดมาตรฐานให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาด้วย เช่น มาตรฐานครูฯ  โรงเรียน หนังสือและแบบเรียน การประเมินผล การจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

๒. ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เร่งดําเนินการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและให้รับ
ความเห็นของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ไปพิจารณาดําเนินการ อาทิ 

-  พิจารณาระบุช่วงอายุของการศึกษาประกอบการอธิบายกรอบและนิยามผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์ 

-  พิจารณาเพิ่มความรู้พื้นฐานด้าน STEM ในส่วนของผู้เรียนรู้ด้วย 
-  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ 
-  ควรมีการบูรณาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ. .... 
๓. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบ

ดําเนินการในเรื่องต่อไปน้ี 
-  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 
-  หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
-  การส่งเสริม กํากับ ดูแล การตรวจสอบ 
-  การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและชัดเจน 
แก่ประชาชน 

๕. ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอ มติคณะรัฐมนตรีท่ีให้ความเห็นชอบ 
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อท่ีประชุมสภาการศึกษา 
เพื่อโปรดทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว  ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐาน
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ นําเสนอ  ภารกิจหลักที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ  

๑. การผลักดันมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา และพิจารณาปรับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  



๒. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดยในเบื้องต้นได้ดําเนินการ
จัดทําแผ่นพับ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ และจะมีการจัดทําคลิปวีดีโอ ตลอดจน ขอให้กรรมการและอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ทําหน้าท่ีเป็นสื่อเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของชาติในเวทีที่มีหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาได้รับรู้ ในเวลา ๕ นาที ดังน้ี  

มาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ พ .ศ. ๒๕๖๑ มีความสอดคล้องกับร ัฐธรรมน ูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวิสัยทัศน์ประเทศไทย โดยจะดําเนินการนํามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติและให้สถานศึกษาสามารถนํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปดําเนินการได้ตามบริบทของ
สถานศึกษาน้ัน  ท้ังน้ีจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลัก ๓ ด้าน คือ ๑) ผู้เรียน  ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และ ๓) พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงจะต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายแรก เป็นกลุ่มที่
จะต้องนําสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  สถานศึกษาจะต้อง 
ตั้ ง เป้าประสงค์ว่า สถานศึกษาจะมีความโดดเด่นในด้านใด จะดํา เนินการและประเมินผลอย่างไร 
ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่สอง คือ ผู้บริหารระดับประเทศ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง จะต้องสื่อสารและมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน จะต้อง
สามารถแจ้งให้ผู้ปกครองทราบได้ว่า สถานศึกษา จะพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จะดํารงตน 
ในอนาคตได้อย่างไร ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีระดับของมาตรฐานตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 

นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอแนวทางการนํามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เตรียมการและดําเนินงานดังน้ี คือ 
๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ๒) จัดประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ และ ๓) จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ที่ เ ก่ี ยว ข้อง กับการจัดการศึกษา  โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่ อหาแนวทางการ ขับเคลื่ อน ๔ ประ เด็น 
สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  ๑) วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติกับมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยหน่วยงานในแต่ละสังกัดจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  ๒) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยแต่ละหน่วยงานจะดําเนินการปรับหลักสูตร 
ให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน และจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ซ่ึงทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการได้ทันที ในส่วนของ 
การวางแผนการปรับหลักสูตรจะดําเนินการในข้ันตอนต่อไป ๓) การส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การกํากับ ติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ โดยมีแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจใน ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้อง และ ๔) แต่งตั้ งคณะทํางานจัดทําคู่มือ/แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ท้ังน้ี จะมีการศึกษา
วิจัยองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอีกแนวทางหนึ่ง 

สําหรับการวางแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้กําหนดวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 



๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เดือนละ ๑ คร้ัง 

ระยะเวลาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒   
๒) วิจัยองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

    ระยะเวลาเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓) จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ได้แก่ 
- คลิปวิดิทัศน์: เปิดศักราชใหม่, มาตรฐานการศึกษาของชาติ (๒ คลิป) 
- สิ่งพิมพ์: เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ แผ่นพับ บทความ หนังสือพิมพ์โปสเตอร์  

- info graphic: สื่ออ่ืนๆ ตามสถานการณ์และวาระ ฯลฯ 
- ช่องทางการเผยแพร่ Off-line On-line : Youtube, Website, Facebook, Line 

๔) จัดประชุมวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาฯ ใน ๔ ภูมิภาค 
และกรุงเทพ 

ระยะเวลาเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติ 

การพิจารณา 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังน้ี 
๑. การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ควรให้ภาคเอกชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานทั้งข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร การติดตาม และประเมินผล 
๒. การนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องปรับแก้ไข 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นปัญหา อุปสรรค ระหว่างนโยบายของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และศึกษาธิการจังหวัด 

๓. การประเมินผลการศึกษาควรเป็นการประเมินผลตามความต้องการหรือบริบทของ
โรงเรียน นอกจากนั้น การติดตามประเมินผลควรเป็นการประเมินเม่ือสถานศึกษามีความพร้อมและ 
Challenge เชิญให้ผู้ตรวจประเมินร่วมตรวจประเมิน 

๔. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ควรดําเนินการดังนี้ 

- จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย ๑๖ ครั้ง และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สถานศึกษาจัดทํา Blueprint ส่งให้กับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และสถานศึกษามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หรือจัดประชุม Workshop ในระดับสถานศึกษา เพื่อให้มีการ
สื่อสารแบบ Two Way Communication ในลักษณะของ Action Learning และมี Reflection ท่ีสะท้อนถึง
ความเข้าใจเช่นเดียวกัน 

- สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะดําเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 
มกราคม ๒๕๖๒ ซ่ึงอาจจะดําเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี อาทิ การจัดงานวันครู เป็นต้น 

- ควรสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อให้รับรู้ เข้าใจและชี้นําแนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 



- การสื่อสารในพื้นท่ีควรรับฟังความคิดเห็นจากครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทราบ
ว่าสถานศึกษานั้นจะสามารถดําเนินการตามเป้าประสงค์ที่กําหนดในมาตรฐานการศึกษาของชาติได้หรือไม่ 

๕. การประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรกําหนดคุณลักษณะของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ท้ังสื่อท่ีเป็นลักษณะ On-Line On-Ground และ On-Air ให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับสารที่อยู่ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖. กรอบระยะเวลาของมาตรฐานการศึกษาของชาติจะเป็นไปตามวงจรการพัฒนาผู้เรียน/
ตามวงรอบของการพัฒนาหลักสูตร ประมาณ ๖-๑๐ ปี หากเกินกว่าวงรอบดังกล่าว จะทําให้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จึงต้อง
มีการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ 

๗. ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ โดยให้มีการ
ประเมิน Scorecard ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองท่ีเข้มแข็ง โดยจัดเก็บ
ข้อมูลใน  Big Data และจัดทํา Dashboard เพื่อให้ทราบสถานะของสถานศึกษาว่า สถานศึกษาใดอยู่ใน
ระดับสีแดง (ควรปรับปรุง) สีเหลือง (ปานกลาง) หรือสีเขียว (ดี) สําหรับสถานศึกษาที่มีสถานะอยู่ในสีแดง 
หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การแก้ปัญหาโดยเพิ่ม Investment หรือเข้าไปช่วยบริหาร
จัดการสถานศึกษา เป็นต้น 

๘. การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จะต้องวางแผนการดําเนินงานให้มี
ความชัดเจน โดยสร้างตัวอย่างของการขับเคลื่อนในสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาอ่ืนได้นําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 

๙. การประเมินการรับรู้ ต้องมีกรอบระยะเวลาการประเมินท่ีชัดเจน พร้อมทั้งประเมินผู้ที่
ได้รับผลจากการจัดการศึกษาด้วย 

๑๐. มาตรฐานการศึกษาของชาติเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้และ 
การบ่มเพาะ เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาถึงอุดมศึกษา ซ่ึงครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการติดตามและการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้หลักสูตรเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ผู้ เรียน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill 

๑๑. การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จะต้องจัดทําคู่มือ แนวทาง 
ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นท่ี ท้ังน้ี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพี่เลี้ยงในส่วนของ
มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามลําดับ และดําเนินการประชาสัมพันธ์ในการจัดทํามาตรฐานของ
สถานศึกษาควบคู่กัน 

๑๒. แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละจังหวัด ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องกําหนดแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน และสอดคล้องเชื่อมโยง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๓. กลไกท่ีจะใช้ในการกํากับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  จะต้องใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวชี้วัดท่ีโรงเรียนกําหนดเป็นธรรมนูญ 
มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็น
หัวใจของคุณภาพการศึกษา 



๑๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีแต่ละจังหวัด ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป็นหลัก  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทํายุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ซ่ึงเป็นอํานาจของสํานักงานศึกษาธิการ 
ของแต่ละจังหวัดในการพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียนตามบริบทของแต่ละพื้นที่   

๑๕. ปัจจุบันน้ีได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉะน้ัน การดําเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีกําหนดไว ้
อาจจะขาดความต่อเนื่องหรือไม่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ท่ีจะประกาศ
บังคับใช้  ตลอดจน การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที ่
เป็นสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ท่ีจะบังคับใช้ในอนาคตด้วย  

ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กล่าวว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเร่ืองมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ จึงขอทําความเข้าใจในสาระรายละเอียด ดังนี้ 

๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี ท่ีแสดงให้เห็นถึง
แก่นของการเชื่อมโยงคุณลักษณะเร่ิมต้นของคนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ที่ผู้เรียนจะร่วม
สร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ท้ังน้ี การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต้องใช้ภาษา 
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 

๒. ทักษะท่ีผู้ประกอบการพึงประสงค์สามารถเพิ่มเติมได้ในคุณลักษณะของคนไทยแต่ละระดับ
โดยไม่จํากัดเฉพาะในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น 

๓. สถานศึกษาต้องกําหนดมาตรฐานของการเรียนรู้ในแต่ละวิชาและแต่ละระดับให้ชัดเจน 

ประธาน กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเน้นให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนและผลักดันให้
บรรลุผลสําเร็จ และเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมการเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซ่ึงจะเป็นส่วนเชื่อมโยงถึงการประเมินผลการ
จัดการศึกษา ทั้งน้ี ต้องกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานให้มีความชัดเจน ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
ท้อง ถ่ินและชุมชน นอกจากนี้  ภาคเอกชนจะมีส่วนสํา คัญในการเป็น ผู้สนับสนุนการดํา เนินงาน 
ให้ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จะต้องดําเนินการปลดล็อคระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยการปรับหรือแก้ไขให้เกิดความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเป็น Outcome base ได้จริง 

มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และประธานมอบหมายให้ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทําหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
เพื่อแจ้งให้เร่งดําเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

๒. ให้เพิ่ม “การสร้างทักษะอาชีพ ที่นําไปสู่การสร้างงานที่เหมาะสมกับช่วงวัย” ด้านผู้เรียนรู้
ในคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐  



๓. ในการดํา เนินการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการสภาการศึกษา รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เห็นควรแต่งต้ัง นายธาดา  เศวตศิลา ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว และให้เชิญภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมดําเนินการ 

๔. ให้ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
จัดทําแผนผังแสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประเมินผลต่างๆ อาทิ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ การสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่สอดรับกัน หลังจากนั้น 
ให้นายธาดา เศวตศิลา นําไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนตรงกัน 

๕. กรอบมาตรฐานอาชีพในระดับอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุง ตามกลุ่ม E2 ของการ
สานพลังประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซ่ึงต้องให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพื่อบูรณาการให้อยู่ในกรอบเดียวกัน เนื่องจากเป็นเร่ืองที่สําคัญ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกันวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของชาติให้รอบด้านเพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๔.๒ แนวทางการดําเนินงาน การสร้างพลมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (เฉพาะกิจ) ด้านการ 

สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ กล่าวว่า  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมของสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองด ี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ  และเม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) พิจารณาลงนามแต่งต้ัง ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
ประกอบด้วยอนุกรรมการท้ัง ๙ คณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีกรอบระยะเวลา ๑ ปี และนําสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเงื่อนไข 
ในการดําเนินงาน จํานวน ๔ เง่ือนไข ประกอบด้วย  เงื่อนไขท่ี ๑ พิจารณาเตรียมรับงานและวิธีการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงหากจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่กําหนด จากประสบการณ์ลงพื้นท่ี พบว่า ความสําเร็จ
ของการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ จะต้องดําเนินการทั้งภาคการศึกษาและภาคสังคม เงื่อนไขท่ี ๒ 
ควรจะแสวงประโยชน์จากต้นแบบที่ประสบความสําเร็จแล้ว ไม่ควรเริ่มจากศูนย์  ซ่ึงเป็นต้นแบบที่มีงานวิจัย
รองรับ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ งานการขับเคลื่อนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ีมีกระบวนการพัฒนา 
การเรียนรู้ที่เรียกว่า STAR STEMS เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และได้มีการ
นําไปทดลองในโรงเรียนแล้ว จํานวน ๖๘ โรงเรียนได้รับผลท่ีพอใจ เง่ือนไขที่ ๓ ความสําเร็จจะเกิดผล 
จากการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์รวม แยกปฏิบัติและบูรณาการผล และเง่ือนไขที่ ๔ 
ปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จคือ ต้องร่วมมือกับภาคเครือข่ายต่างๆ ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสังคม 
ประเด็นการหารือต่อมา คือ การแบ่งงานเป็น ๖ ข้ันตอน  ๔ กลุ่ม และคณะทํางาน ๔ คณะ  

ในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจ 
ในชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนางานร่วมกัน 
ระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง ๙ คณะ ซ่ึงภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ เฉพาะกิจคือ จัดทําข้อเสนอ ๒ ข้อ 
ดังนี้ ข้อ ๑ เร่ืองนโยบาย ข้อ ๒ เร่ืองกลไก ทั้งน้ี ข้อเสนอทั้งสองข้อต้องตอบโจทย์ การศึกษาจะสร้างพลเมืองดี
อย่างไร และจะให้สังคมมีส่วนร่วมได้อย่างไร เพื่อจะไปสู่เป้าหมาย คือ การบรรลุตามพระราโชบาย ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  กอปรกับปัจจัยสภาวะแวดล้อม 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า จะต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  และที่สําคัญจะต้องคิดใหม่ ทําใหม่ เด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหา 
เร่ืองกระบวนการคิด ไม่สามารถจะคิดสู้กับปัญหาได้ มีปัญหาอะไรก็ฆ่าตัวตายไว้ก่อน หรือไม่ก็ทําผิดศีลธรรม 



พ่อแม่ ครอบครัว สังคมเป็นส่วนร่วมที่สําคัญ และที่สําคัญท่ีสุดคือ ต้องไม่เพิ่มชั่วโมง ไม่เพิ่มภาระงาน  
และต้องปฏิรูปท้ังระบบการศึกษา ปฏิวัติสังคม โดยกําหนดยุทธศาสตร์ “สืบราก สร้างดอก” Root to Roses  
ที่มีหลักคิดว่า วิถีชีวิตต้องเข้มตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ต้องเป็นคนดี มีวินัย รักชาติ กระบวนการคิดต้องเข้มแข็ง 
ไม่ถูกบิดเบือนจากสิ่งเร้า อบายมุขต่าง ๆ  ส่ิงท่ีสําคัญคือ ต้องมีต้นแบบที่เชื่อถือได้  และต้องมีการประเมิน
คุณค่าครบทั้งคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม วิชาการ ธํารงไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก 

โดยแบ่งออกมาเป็น ๓ งาน งานแรก คือ “ต้องเร่ิมต้นท่ีบ้าน” จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ความรู้  ดูแลอย่างใกล้ชิด คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งานที่สอง คือ “เบ่งบาน 
ในสถานศึกษา” เป็นงานท่ีจะต้องกระทําในสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร ร่วมความคิด เห็นคุณค่าของความเป็น 
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  มีเคร่ืองมือในการพัฒนา ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังในและนอก
ห้องเรียน เพื่อพัฒนา "เจตพิสัย" และ "ทักษะพิสัย"  ส่วนที่ ๒ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา "พุทธิพิสัย" 
ใช้กระบวนการคิดบูรณาการ STAR STEMS เน้นการพัฒนาปัญญาด้วยกระบวนการคิด STAR STEMS และ
ประเมินผลเข้มข้น ผู้ปฏิบัติคือ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ชุมชน และส่วนที่ ๓ คือ “เติบโตใหญ่กล้าในสังคม” 
เป็นงานส่วนท่ีสังคมต้องกระทํา สร้างสํานึกจิตอาสาให้ได้คุณค่าของสังคม 

กลุ่มเป้าหมายเน้นท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐานหรืออาจจะขยายไปสู่การอาชีวศึกษา และการศึกษา 
นอกระบบ โดยใช้การส่ือสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ท่ัวท้ังประเทศ ตลอดจนชุมชนนอกสถานศึกษา และกลุ่มที่
มีพลังต่อภาคการศึกษา กลุ่มสภาเยาวชน สภาเด็ก รวมทั้งผู้ประกอบการซ่ึงเป็นผู้ที่จะรับผลผลิตจากฝ่าย
การศึกษาเห็นด้วยว่า จะต้องบรรจุคนดีไม่เน้นผลการเรียนเป็นพนักงาน กล่าวคือทุกคนต้องเห็นตรงกัน จะทํา
ให้การดําเนินการประสบผลเร็วข้ึน 

การนํา Situation Based Learning (SBL) เป็นกระบวนการคิดแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
ซ่ึงในภาคการเรียนแรกเป็นวิชาการเพื่อสร้างความรู้พื้นฐาน ภาคการเรียนท่ีสองเป็นการเรียนแบบบรูณาการ
ร่วมกันเพื่อต้องการให้เกิดความคิดรอบด้านตามท่ีต้องการ คือ เป็นคนดี คิดถึงผู้อ่ืนก่อน มีวินัยคือ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ภูมิใจในชาติคือ ต้องรู้จักประเทศชาติ บริบท ภูมิสังคมของตน และในส่วนท่ีเชี่ยวชาญ 
มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ ทักษะการสืบค้นเทคโนโลยี การทํางานร่วมกัน การแก้ไขวิกฤตต่าง ๆ  ฉะน้ัน 
กระบวนการคิดจะบังคับประเด็นเหล่านี้ ท้ังน้ี นักเรียนและครูร่วมกันคิด ตั้งโครงงานท่ีทุกคนสนใจ ซ่ึงการ
เร่ิมต้นด้วยคําว่าทุกคนสนใจจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เพราะปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนคือ เด็กจะสนใจ
เฉพาะในวิชาท่ีตนเองถนัด ซ่ึงโครงงานน้ีทุกคนจะมีส่วนร่วมเป็นโครงงานเดียวของชั้น เช่น โครงงานประดิษฐ์
กระทงท่ีเด็กทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ สามารถมีส่วนร่วมในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและประดิษฐ์กระทง
ร่วมกันได้มีการวางแผนจัดงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถสื่อสารความคิดไปสู่โลกภายนอกเป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถ่ินได้ อีกทั้ง ยังเป็นการธํารงวัฒนธรรมประเพณีของไทย และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
สิ่งท่ีคิดน้ันสามารถบรรลุผลได้อย่างมีคุณธรรม ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่สร้างความแตกแยก 
ไม่ทําลายสังคม อีกทั้งเหมาะสมกับสภาพชีวิตจิตใจของคนไทย สภาพภูมิสังคม และภูมิประเทศไทย ฉะน้ัน 
กระบวนการคิดนี้จึงเป็นกระบวนการคิดท่ีทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีการนําเสนอที่เป็นนวัตกรรม 
ดังนั้น การนํา STAR STEMS ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาพุทธิพิสัยในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
พิสัยหรือว่าเจตพิสัย จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์ รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ครูนําไปปฏิบัติ 
หากเกิดข้อสงสัยว่าจะทําอย่างไร มีการแบ่งงานเพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านการปฏิรูป
การศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม ด้านวิจัยและประเมินผล และด้านสนับสนุน  และขออนุญาตจัดตั้งคณะทํางาน 
๔ คณะซ่ึงคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ คณะที่ ๑  ซ่ึงเป็นรากฐานเดิมจะเป็นหลัก และคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาทั้ง ๙ คณะจะนํางานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติมาบูรณาการ 



ปัจจัยความสําเร็จของการปฏิบัติงาน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีพลังขับเคลื่อนสูง คือ กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นหนึ่งเดียวท่ีพร้อมจะขับเคลื่อน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และศูนย์คุณธรรม ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายจํานวน ๒ มหาวิทยาลัย 
คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหากทุกมหาวิทยาลัยกําหนดว่า
จะพิจารณารับคนดีร่วมกับคะแนนเข้าศึกษาต่อ กอปรกับสภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และโรงงานรับ
คนดีเข้าทํางาน จะทําให้การขับเคลื่อนประสบผลเร็วข้ึน  สํานักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นกองทุนท่ีมีปริมาณเงินมากในการสร้างเสริมพัฒนาคน จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเร่ือง
งบประมาณได้ ในส่วนของการบูรณาการการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจํานวนห้าคณะได้แก่  คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  คณะท่ี ๓  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  คณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐาน
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้  คณะท่ี ๘ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคม
เพื่อการศึกษา และคณะท่ี ๙ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและ 
ภูมิปัญญา 

ในการดําเนินงานการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีแผนการดําเนินงาน ๖ ข้ันตอน 
ข้ันตอนท่ีหน่ึง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นการเตรียมการรวบรวมข้อมูล ข้ันตอนที่ ๒ จัดทําข้อเสนอ
และสร้างเครื่องมือ เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ข้ันตอนท่ี ๓ เผยแพร่ ฝึกอบรม เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน ข้ันตอนที่ ๔ ทดสอบ ปฏิรูปการศึกษา สร้างสรรค์สังคม เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามประเมินผล เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และข้ันตอนที่ ๖ แถลงผลการดําเนินงาน 
เดือนตุลาคม 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ 
การดําเนินงานตามแผน ๖ ข้ันตอน 

ประธาน กล่าวว่า แผนการดําเนินงาน การบูรณาการ วิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
มีความครบถ้วน และชัดเจน 

มติ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ และให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาร่วมกันผลักดันให้เป็นไปตามแผน 

๔.๓ แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับการศึกษา 

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า แนวทางการประเมินจะต้องยึดตาม
อํานาจหน้าที่ของสภาการศึกษาที่กฎหมายกําหนดไว้ คือ การประเมินตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และเพิ่มเติมประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ การติดตามแผนการศึกษาของชาติ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีประเด็นเร่งด่วน ๕ เร่ือง ดังนี้ 

๑. การจัดทําข้อมูลรายบุคคล ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับกระทรวงที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม 
แต่จากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
(นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา) มีการจัดทําข้อมูลรายบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงเป็นประเด็นที่สะท้อน 
ให้เห็นว่า หากข้อมูลรายบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ student center จะเกิดข้ึนได้ยาก 

๒. การให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นท่ีที่ห่างไกลมีความต้องการมาก แต่จะประสบ
ปัญหามาก ฉะน้ัน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะต้องหาทางส่งเสริมสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 



๓. การจัดสรรอัตรากําลังครู พบวา่ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๒,๐๐๐ โรงเรียน 
มีปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวชิาเอก 

๔. การมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การดําเนินการเพื่อสร้างความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์มีการนําการสอนคิดวิเคราะห์แบบ STEM Education สู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

๕. การปรับระบบ O-net พบว่า ยังเป็นการวัดที่ไม่รอบด้าน ซ่ึงสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มอบนโยบายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เป็นหน่วยงานออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานกําหนดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิชาดังกล่าว และมีนวัตกรรมในการออกข้อสอบจาก PISA ซ่ึงเป็น
การพัฒนาที่ครบวงจร 

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอในการติดตามประเมินผล ๒ แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางท่ี ๑ ดําเนินการติดตามประเมินผลท้ังระบบทุกระดับการศึกษา และเม่ือติดตาม

ประเมินผลในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ แล้ว จะต้องพิจารณาทบทวนหาตัวช้ีวัดท่ีเป็นผลลัพธ์เป็นหลัก  ซ่ึงบาง
หน่วยงานได้ดําเนินการอยู่ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการศึกษาของชาติ ฉะนั้น ประเด็นเร่ืองแผนการศึกษาของ
ชาติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับงบประมาณ  จึงมีความเห็นว่า จะต้องประเมินผล 
การนําแผนการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ และความสอดคล้องของแผนการศึกษาชาติกับ
แผนต้นสังกัดของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร เช่น แผนการดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ซ่ึงในการ
ติดตามประเมินผล ปัจจัยที่สําคัญของการรายงานคือสถานศึกษา หากสถานศึกษาจะเป็นศูนย์กลางของทุกเร่ือง 
คุณภาพการศึกษาจะดีหรือไม่อยู่ที่สถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําเสนอข้อมูลเป็นพื้นฐานได้  จึงควรมี
ระบบการรายงานของสถานศึกษามายังศูนย์สถิติระดับชาติคือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง หรือ bureau of educational statistics ท่ีจะวิเคราะห์การจัดการศึกษา เพื่อนํามาศึกษาวิจัย
วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายหรือชี้นํานโยบาย ท้ังนี้ ควรจะมีการประเมินผลลัพธ์ของแต่ละช่วงแผน 
ไม่ใช่ประเมินผลลัพธ์เป็นรายปี เช่น อาจจะ ๒ ปี หรือ ๓ ปี  เพื่อพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึน  
โดยอาจจะใช้วิธี outsourcing โดยผู้รู้หรือว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

แนวทางที่ ๒ นํามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางเพื่ อวิ เคราะห์และรายงานผลการดํา เนินงาน รวมท้ัง การทดสอบโดยสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ซ่ึงการประเมินผลที่จะใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นเกณฑ์ จะต้องทําความร่วมมือ 
กับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

จากงานวิจัยของ Institute of Education ประเทศฮ่องกง พบว่า การปฏิรูปการประเมินผล 
เป็นหัวใจของการปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จได้จะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
ซ่ึงประเทศไทยทําการปฏิรูปเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาน้อยมาก ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ระบุว่า การประเมินการเรียนรู้ควรดําเนินการประเมิน 
๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  ๒) การประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) และ ๓) การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ผลการประเมิน
ที่ได้จากทั้ง ๓ รูปแบบ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความฉลาดรู้ 
(Literacy) สามารถพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Characteristic) 
ไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงการวัดประเมินผล
การศึกษาที่ผ่านมา ได้ดําเนินการเพียงเร่ืองเดียวคือการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) 



แต่ยังขาดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และการประเมินเป็นการเรียนรู้ 
(Assessment as Learning) สภาการศึกษามีหน้าที่ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังน้ัน 
ภารกิจเรื่องการสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับ Assessment for learning, Assessment as learning และ 
Assessment of learning เป็นประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการสภาการศึกษาจะต้องดําเนินการ รวมท้ัง 
การกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 

กอปรกับรายงานการวิจัยของ World Bank พบว่า ประเทศไทยมีตัวช้ีวัดมากท่ีสุด ซ่ึงเป็น
ตัวชี้วัดท่ีนํามาใช้สําหรับการรายงาน แต่ไม่สามารถนํามาเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้ คณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษาจึงระดมความคิดว่าจะทําอย่างไรให้ตัวชี้วัดสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาได้จริง ซ่ึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทาง จึงขอนําเสนอแนวทางท่ีใช้ในการประเมิน ๒ แนวทาง 
ต่อสภาการศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการศึกษา 
ทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับการศึกษา ดังนี้  

๑. การประเมินผลการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๒. การประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การพิจารณา 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังน้ี 
๑. การประเมินการเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ประเมินในระดับโรงเรียนน้ัน ควรพิจารณาเรื่องการ

รบกวนเวลาของครูให้น้อยท่ีสุด เพราะต้องการให้ครูใช้เวลากับนักเรียนให้มากท่ีสุด 
๒. อัตรากําลังครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวนไม่เพียงพอ

ปัญหาที่เกิดข้ึนคือ มีระบบการประเมินท่ีดีแต่ไม่มีคนขับเคลื่อน จึงอาจจะทําให้การประเมินไม่ประสบผลสําเร็จ 
๓. การเปลี่ยนแปลง ๒ ปัจจัย ท่ีจะส่งผลกระทบกับการประเมินผลการศึกษา คือ 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....  และ ๒) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส่งผล
กระทบต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ ท้ังในเชิงเน้ือหาและตัวชี้วัด  ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติต้องมีการปรับ
เน้ือหาให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และข้อเสนอการประเมินท่ีมี ๒ แนวทาง อาจจะมีตัวชี้วัด 
ที่ซํ้ากัน มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังน้ัน  เพื่อเป็นการลดทรัพยากรเวลาและความซํ้าซ้อน ลดภาระทั้งผู้ประเมิน
และผู้ถูกประเมิน จึงเสนอให้มีการประเมินเพียงหนึ่งแนวทาง คือประเมินผลตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีปรับ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๔. แนวทางการประเมินผลการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน มีความสอดคล้องหรือแตกต่างกับการประเมินท่ีศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
นําเสนอในที่ประชุมอย่างไร 

๕. ข้อจํากัดท่ีทําให้การประเมินผลการศึกษาไม่ประสบความสําเร็จคือ กฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความซับซ้อน ทําให้ดําเนินการได้ยาก 

๖. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญมาก จึงเสนอให้นําระบบ Blockchain เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา
รวมท้ังการประเมินผลการศึกษา ระบบ Blockchain มีข้อดีคือ สามารถช่วยบริหารจัดการข้อมูลจํานวนมาก 
(Big data) เพื่อลดความซํ้าซ้อนของข้อมูล ช่วยจัดการเก่ียวกับงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ช่วยลดเวลา 
ในการประเมินผล สามารถสรุปผลในหน้าเดียว (Dashboard) และนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ัง 
ใช้ในการบูรณาการการทํางานร่วมกันในหลายหน่วยงานได้ หากมีฐานข้อมูล (Database) และใช้ Outsource 
เป็นแม่แบบ จะสามารถดําเนินการให้สําเร็จได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี 



ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ชี้แจงว่า การประเมินท่ีนําเสนอในที่ประชุม 
สภาการศึกษา มีทิศทางเป็นไปในลักษณะท่ีไม่รบกวนเวลาของครู แต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดลงไป เนื่องจาก
ต้องมีการปรับแผนการศึกษาแห่งชาติก่อน ซ่ึงการประเมินจะต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
ส่วนเร่ืองมาตรฐานการศึกษาของชาติ ก็จะต้องมีการประเมินเช่นกัน หากมีตัวชี้วัดร่วมกัน ก็จะดําเนินการ
ประเมินพร้อมกัน แต่มีบางส่วนท่ีตัวชี้วัดแตกต่างกัน เพราะเป็นการประเมินต่างระดับ ฉะนั้นจึงมีความจําเป็น 
ที่จะต้องดําเนินการประเมินทั้ง ๒ แนวทางควบคู่กัน หากทั้ง ๒ แนวทางมีความซํ้าซ้อนกัน จะทําการประเมิน
เพียงแนวทางเดียว แต่ได้ผลท้ัง ๒ แนวทาง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คณะอนุกรรมการฯ จะต้องรีบดําเนินการ 
ในลําดับแรกคือ ปรับการประเมินให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

มติ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ แนวทางการประเมินผลการศึกษาท่ีประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านการประเมินผลการศึกษานําเสนอ และให้วางแนวทางการประเมินผลการศึกษาในการนําสู่การปฏิบัต ิ
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

วาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
๕.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานว่า รัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ให้เป็นกําลังแรงงานที่มีฝีมือหรือศึกษาต่อในระดับอาชีพ ภายในระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา มีผู้เข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน จากเดิมร้อยละ ๓๑ เป็นร้อยละ ๔๐ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจํานวนผู้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาวิชาชีพ 

การพัฒนาหลักสูตรจะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะให้คนสนใจศึกษาในสายอาชีวศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงได้มีการพัฒนาข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเปิดรับผู้จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ขณะนี้ได้นําร่องทดลองใช้หลักสูตรในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จํานวน ๑๐ แห่ง มีนักเรียน ๒ รุ่น จํานวนรวม ๔๗๙ คน 

ในการดําเนินงานโครงการนําร่องทดลองหลักสูตรดังกล่าว พบว่า การจัดการเรียนการสอน 
สายอาชีวศึกษาวิชาชีพตามกฎกระทรวง ได้กําหนดให้หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงไม่สอดรับกับหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ทําให้การจัด
การศึกษาสายอาชีวศึกษาวิชาชีพไม่สามารถจัดได้อย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอเสนอปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท 
ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มขอบเขตการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ท้ังประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือขอความเห็นจากสภาการศึกษา 
เพื่อใช้ประกอบการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงสภาการศึกษาได้ให้
ความเห็นแล้ว เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีความเห็นประกอบร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว และรองนายกรัฐมนตร ี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคําสั่ งมอบหมาย 
ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไข มาตรา ๙ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ในการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่บัญญัติให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด ซ่ึงกําหนดไว้เพียงสามหลักสูตร คือ (๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ดังนี้ 
มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให้จัดตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังต่อไปนี้ (๑) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา 
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (๔) ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ 

ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา จํานวน ๘๔ หน่วยกิต 
เน้นวิชาชีพเป็นหลัก และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอเปิดหลักสูตรน้ีเป็นจํานวนมาก จะเป็นการเพิ่มจํานวน
นักเรียนที่เรียนในสายอาชีวศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงต่อไป อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง รวมทั้ง เป็นการ
บริการอาชีพให้กับประชาชน การเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา จึงมีความสําคัญและ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเสนอการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

การพิจารณา 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังน้ี 
๑. การสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น จะต้องส่งเสริม

ให้คนไทย สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยน ทําให้การรับรู้ของคนเปล่ียนไป 
รูปแบบการเรียนรู้จึงเปลี่ยนไป เด็กรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง พัฒนาตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้อง 
เข้าเรียนในระบบการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ ในอนาคตการเรียนแบบเป็นทางการจะลดความสําคัญลงเพราะเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ และทุกอย่างเป็นฐานสมรรถนะ (Competency based) บริษัทและตลาดแรงงานรับคน 
โดยพิจารณาจาก Competency based ความสําคัญของปริญญาจึงลดลง แต่ในการเรียนรู้บางประเภท 
ไม่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง เช่น ทักษะความชํานาญในงานบางชนิดต้องมีการเรียนในระบบการศึกษา จึงเห็นด้วย
อย่างยิ่งท่ีจะมีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับเด็ก  

๒. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา ๙ ประกอบด้วย ๒ วรรค ในวรรค ๒ ระบุว่า 
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรที่จัดข้ึนเพื่อความรู้ หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ ซ่ึงจัดข้ึนเป็นโครงการหรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้” ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเสนอ  เป็นการขอแก้ไขเฉพาะ วรรค ๑ เท่าน้ัน ซ่ึงวรรค ๒ ท่ีรวมถึงมาตรา ๔ เรื่องการฝึกอบรม
วิชาชีพและการกําหนดหลักสูตรเพิ่มเติม ไม่ได้ระบุไว้ในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาด้วย 
หากจะแก้ไขกฎหมายนั้น จะต้องบรรจุ วรรค ๒ ลงไปด้วย หากไม่บรรจุ วรรค ๒ ลงไป จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า
ขอแก้ไขเฉพาะวรรค ๑ เท่านั้น  

๓. ควรเร่งดําเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะได้
ผลักดันไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ. .... 



๔. อาชีวศึกษามีการเปิดสอนทวิศึกษาอยู่แล้ว แต่ถ้าเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษาฉบับน้ี จะทําให้มีความชัดเจนมากข้ึน จากการศึกษาดูงานที่เมืองโคเซน ประเทศญ่ีปุ่น นักเรียน
ระดับประถมศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น จะศึกษาดูงานท่ีอาชีวศึกษาในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กทราบความถนัด 
และสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ 

๕. การที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะสร้างรายได้นั้น จะต้องมีหลักกฎหมายที่ชัดเจน ในมาตรา ๑๖ 
ของร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระบุถึงช่องทางท่ีผู้เรียนสามารถทําการวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ถ่ายทอดวิชาชีพ และวิชาการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้อาชีวศึกษาทําความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ
เอกชน ท้ังนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรู้เรื่องการจัดทําคู่มือ เพื่อให้ผู้อํานวยการสถาบัน
อาชีวศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติได้  

๖. ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการน้ัน ควรตัดคําว่า “ตรี” ออก เพื่อให้
อาชีวศึกษาสามารถพัฒนาครูของตนเองได้ และเพื่อไม่ให้การผลิตครูอาชีวศึกษาถูกจํากัดเพียงแค่ปริญญาตรี 
เท่าน้ัน 

๗. ควรเร่งดําเนินการผลักดันเร่ืองประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาก่อน ด้วยเหตุนี ้
จึงไม่ควรตัดคําว่า “ตรี” ออกจากปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษาครั้งน้ี   

๘. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดําเนินการเก่ียวกับการตั้งชื่อปริญญาท่ีมีศักดิ์
และสิทธิ์เทียบเท่า ปริญญาตรี โท เอก แต่เป็นชื่อเฉพาะสําหรับอาชีวศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างข้ันตอน 
การดําเนินการ  

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ประธานมอบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งดําเนินการ 
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน 
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

๕.๒ เพ่ิมเติมอนุกรรมการสภาการศึกษา ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบ
ทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานว่า เพื่อให้การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาบรรลุผลตามอํานาจหน้าที ่
ที่กําหนด จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ จํานวน ๑ ราย คือ นางพิลาสลักษณ ์
ยุคเกษมวงศ์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบํานาญ ดํารงตําแหน่งกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ 

การพิจารณา 
ประธาน ให้ความเห็นว่า นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์  มีความเหมาะสมที่จะเป็น

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เนื่องจาก 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของสภาการศึกษา  

มติ ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และรับรองให้เพิ่มเติม นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 
เป็นอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 

 

 



๕.๓ กําหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

การประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ กําหนดข้ึนในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกําแหง พลางกรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 

 
นางสาวสุนันท์  เอ้ือเชิดกุล 

นางปัทมา  คําภาศรี 
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ 

นางสาวมาลีวรรณ  ปูนขุนทด 
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


